

Tích cực chăm sóc cây màu vụ đông



Nông dân xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) thu hoạch rau màu vụ đông.

Sản xuất vụ đông trên địa bàn thành phố Thái Bình năm nay tuy gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa nhiều song đến thời điểm hiện nay, trên khắp cánh đồng đều trải rộng một màu xanh các loại rau, khoai tây, dưa, bí... Bà con nông dân đang tích cực trồng, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho cây trồng với mong muốn có một vụ đông thắng lợi.

Thời điểm đầu vụ đông năm nay, thời tiết bất thuận đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất cây vụ đông ươm. Trời mưa to đến rất to kéo dài, kèm theo giông, ẩm độ cao đã làm ảnh hưởng nhiều đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng, đặc biệt là trên diện tích cây rau màu. Một số diện tích lớn cây bí, rau màu đã chết rũ, thối rữa và không có khả năng phục hồi. Nhằm khôi phục sản xuất do ảnh hưởng của bão số 7, số 8 gây ra, thành phố đã hỗ trợ các địa phương 370ha hạt giống rau ươm. Đến tháng 11, khi bà con đang tập trung gieo trồng cây ươm lạnh thì dịch Covid-19 bùng phát làm ảnh hưởng đến sản xuất. Tuy nhiên, với sự chủ

động của các phòng, ban liên quan, thành phố đã triển khai một số mô hình như mô hình "Sản xuất một số loại rau, củ, quả sạch theo phương thức hữu cơ gắn với bao tiêu sản phẩm" (thực hiện trên cây bí xanh và bí ngô) quy mô 2ha tại xã Vũ Phúc; mô hình "Khảo nghiệm sản xuất một số giống khoai tây thương phẩm theo chuỗi liên kết" quy mô 1ha tại phường Trần Lãm; mô hình "Xây dựng mô hình đồng bộ cơ giới hóa trong sản xuất khoai tây thương phẩm có liên kết thụ sản phẩm" tại HTX Vũ Lạc.

Ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc HTX DVNN xã Vũ Phúc chia sẻ: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc vận chuyển rau màu của xã vào thị trường miền Trung bị ngừng trệ, kênh bán lẻ của các gia đình tại các chợ trên địa bàn cũng bị hạn chế. Nhưng sau gần 3 tuần ứng phó quyết liệt, dịch bệnh đã được kiểm soát hiệu quả với các kênh đầu ra được lưu thông bình thường trở lại. Toàn xã Vũ Phúc đến nay đã gieo trồng trên 100ha cây vụ đông, chủ lực là rau màu các loại.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân tập trung chăm sóc, bón phân, phòng, trừ sâu bệnh cho cây và thu hoạch cây vụ đông đến thời kỳ. Là một vụ đông những xã đi đầu trong trồng cây vụ đông của thành phố từ nhiều năm nay, nông dân Vũ Phúc có kinh nghiệm sản xuất một số giống khoai tây thương phẩm theo chuỗi liên kết quy mô 1ha tại phường Trần Lãm; mô hình "Xây dựng mô hình đồng bộ cơ giới hóa trong sản xuất khoai tây thương phẩm có liên kết thụ sản phẩm" tại HTX Vũ Lạc.

Ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc HTX DVNN xã Vũ Phúc chia sẻ: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc vận chuyển rau màu của xã vào thị trường miền Trung bị ngừng trệ, kênh bán lẻ của các gia đình tại các chợ trên địa bàn cũng bị hạn chế. Nhưng sau gần 3 tuần ứng phó quyết liệt, dịch bệnh đã được kiểm soát hiệu quả với các kênh đầu ra được lưu thông bình thường trở lại. Toàn xã Vũ Phúc đến nay đã gieo trồng trên 100ha cây vụ đông, chủ lực là rau màu các loại.

Vụ đông năm nay, xã Vũ Lạc gieo trồng khoảng 100ha cây vụ đông. Ngay sau khi thu hoạch lúa mùa, nông dân trong xã tập trung làm đất, gieo trồng cây vụ đông ươm, sau đó là trồng cây vụ đông ươm, đặc biệt là khoai tây, chiếm gần 70% diện tích, còn lại là các rau màu khác như ngô, khoai lang, dưa bí, đậu đỗ, rau các loại. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cũng làm ảnh hưởng đến công tác tập huấn, tư vấn kỹ thuật trực tiếp với người dân... Song HTX DVNN xã đã tích cực tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, hướng dẫn bà con nông dân về làm đất, thời gian gieo trồng đúng kỹ thuật. Xây dựng kho lạnh bảo quản giống khoai tây cho nông dân; hỗ trợ đánh bắt chuột trên cây vụ đông, nạo vét mương máng. Từ đầu vụ, vận động nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường sử dụng các loại phân hữu cơ để bón cho cây trồng.

Vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính trong năm, mang lại nguồn thu nhập cao cho bà con nông dân. Tuy nhiên, để cây vụ đông đạt được mục tiêu cả diện tích và sản lượng thì bà con nông dân cần bảo đảm gieo trồng đúng khu thời vụ và chăm sóc cây trồng theo đúng hướng dẫn. Chủ trọng phát triển các loại cây, rau có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Các ngành chức năng cần chủ động, kịp thời có biện pháp ứng phó trước những diễn biến phức tạp của thời tiết.

Đến nay, huyện Tiên Hải đã trồng 420ha khoai tây vụ đông. Để bảo đảm khoai tây phát triển tốt, huyện tích cực tuyên truyền bà con nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung ra đồng chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, bảo đảm cây sinh trưởng tốt, cho năng suất cao.

Ông Bùi Xuân Bài, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã An Ninh cho biết: Vụ đông này xã An Ninh gieo trồng được 70ha khoai tây. Để bảo đảm cây sinh trưởng tốt, HTX đã tích cực tuyên truyền nông dân chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh. HTX cũng thường xuyên tuyên truyền trên Đài Truyền thanh xã về kỹ thuật chăm sóc trong giai đoạn thời tiết hanh khô, ẩm độ không khí thấp, do vậy nông dân cần tiến hành đơm ra đồng vun luống, chăm sóc khoai tây. Ông Trần Văn Khang, thôn Bắc Trạch 2 cho biết: Khoai tây đã góp phần quan trọng trong việc mở rộng diện tích, nâng cao thu nhập từ sản xuất vụ đông cho người nông dân chúng tôi. Vụ đông năm 2020, hiệu quả kinh tế của khoai tây của gia đình tôi đạt khá cao. Với mỗi sào khoai tây vụ đông cho thu nhập khoảng 9 triệu đồng, sau gần 3 tháng gieo trồng. Thời điểm này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tôi tập trung lên luống 2 sào khoai tây vụ đông. Ngoài việc lên luống, làm cỏ, bón phân cho khoai tây, tôi còn kiểm tra tình hình sinh trưởng của khoai tây, phát hiện sâu bệnh kịp thời để phòng, trừ như bệnh xoắn lùn, cuốn lá, bệnh héo xanh, mốc sương mai.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Hải cho biết: Ngay từ đầu vụ đông đã gặp nhiều khó khăn do thiên tai ảnh hưởng đến sản xuất. Để hỗ trợ nông dân, huyện Tiên Hải đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cơ chế hỗ trợ của tỉnh. Trong đó, huyện đã tổ chức cấp phát 80 tấn khoai tây giống cho nông dân phục vụ sản xuất vụ đông. Từ việc hỗ

trợ kịp thời giống khoai tây của tỉnh, nông dân Tiên Hải đã chủ động xuống giống bảo đảm thời vụ trồng cây ươm lạnh. Năm nay, toàn bộ diện tích khoai tây đều được trồng tập trung, đúng thời vụ, bảo đảm mật độ, chăm bón và phòng, trừ sâu bệnh theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Đến nay, qua kiểm tra đồng ruộng, khoai tây phát triển rất tốt. Tiến Hải tăng cường cử cán bộ khuyến nông về cơ sở tích cực hướng dẫn nông dân chăm bón đợt 1 bằng cách xới vun gốc tạo độ tơi xốp, bón đạm, lân, kali hoặc phân bón NPK tổng hợp. Thường xuyên khuyến cáo nông dân kiểm tra, theo dõi nếu xuất hiện sâu xám và bệnh lở cổ rễ, héo xanh phải dùng các loại thuốc đặc hiệu để phun trừ ngay, tránh lây lan ra diện rộng. Chỉ đạo các HTX tổ chức triển khai cung ứng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón phục vụ nông dân trong thời kỳ chăm sóc cây vụ đông. Thường xuyên phát động nông dân diệt chuột bảo vệ cây trồng. Khẩu nước tưới vụ đông thường gặp nhiều khó khăn, do đó các HTX cần chỉ đạo tổ thủy nông thường xuyên kiểm tra hệ thống mương dẫn nước, điều tiết nước hợp lý để cây sinh trưởng, phát triển thuận lợi.

ĐỨC DÙNG - MẠNH THẮNG



Nông dân xã Văn Trường (Tiên Hải) chăm sóc khoai tây vụ đông.

Kiến Xương Đồn sức dập bệnh dịch tả lợn châu Phi

Bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn diễn biến phức tạp, huyện Kiến Xương đã và đang vận động cả hệ thống chính trị vào cuộc chung tay ngăn chặn, khống chế dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi.

Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Mặc dù huyện, các xã, thị trấn đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch song đây là dịch bệnh có tốc độ lây lan nhanh nên khó khăn trong việc ngăn chặn, kiểm soát và dập dịch. Điển hình như ở xã Minh Tân mặc dù đã chủ động ngăn chặn bằng mọi biện pháp song dịch bệnh vẫn xuất hiện trên đàn lợn của địa phương. Ông Lê Văn Tăng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Trên địa bàn xã hiện có 218 hộ chăn nuôi lợn với tổng đàn là 1.526 con. Mặc dù hàng tháng xã thực hiện đầy đủ công tác kê khai chăn nuôi, tổ chức tiêm phòng, tiến hành

tiêu độc khử trùng song đến ngày 25/11 trên địa bàn xã vẫn xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, xã đã thông tin cho các cơ quan chức năng để tiến hành lấy mẫu, xử lý luôn khu vực có lợn nhiễm bệnh bằng vôi bột và phun hóa chất. Tuy nhiên, khó khăn của Minh Tân là tại thời điểm đó trên địa bàn xã có 14 trường hợp F0, 5/6 thôn có các điểm phong tỏa do dịch Covid-19 nên rất khó cho công tác chỉ đạo, kiểm tra, rà soát các hộ chăn nuôi cũng như công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi nên bệnh dịch lan ra 6/6 thôn. Xã đã chuẩn bị 1,1 tấn vôi bột, 30 lít hóa chất để thực hiện công tác phòng, chống dịch và phục vụ việc tiêu hủy. Đến ngày 8/12 toàn xã có 324 con lợn phải tiêu hủy với trọng lượng trên 10,5 tấn, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi.

Theo ông Đỗ Xuân Hiến, Chủ tịch UBND xã Nam Bình: Trước kia, Nam Bình có tổng

đàn trên 200 con, do xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 9 hộ ở 4 thôn nên đến nay chỉ còn trên 100 con lợn. Ngay khi xuất hiện dịch, xã đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, tổ chức xử lý ổ dịch bằng vôi bột, phun hóa chất và thực hiện nghiêm việc tiêu hủy lợn ốm, chết. Xã đã sử dụng 189 lít hóa chất và 4.260kg vôi bột để tiêu độc khử trùng trên diện rộng. Ngoài ra, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Trong 10 ngày qua dịch bệnh trên địa bàn xã đã tạm ổn, không phát sinh thêm ổ dịch mới.

Hiện nay, tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Kiến Xương vẫn diễn biến phức tạp. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Trong đó, tập trung huy động các nguồn lực của địa phương cho công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; tổ chức tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết. Thực hiện tổng vệ sinh, phun thuốc tiêu độc, khử trùng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật làm lây lan dịch bệnh. Tăng cường tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lấy lan và các biện pháp phòng dịch để người dân chủ động thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và không tham gia vào hoạt động buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc.



Người chăn nuôi xã Nam Bình (Kiến Xương) tiêu độc, khử trùng chuồng trại để phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Đó là nội dung quy định tại Nghị định số 104/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 4/12/2021. Theo đó, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10 và 11/2021 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định

của pháp luật về quản lý thuế. Cụ thể, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10/2021 chậm nhất là ngày 20/12/2021 và thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 11/2021 chậm nhất là ngày 30/12/2021. Trước đó, ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước có sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Chính phủ cũng ban

hành Nghị định số 109/2020/NĐ-CP quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước, từ đó góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép đó là vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng liên quan đến ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, ngày 26/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2021/NĐ-CP; trong đó giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trong thời gian từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022; từ ngày 1/6/2022 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.



Ảnh minh họa

Để người nộp thuế nắm bắt kịp thời các chính sách thuế mới, Cục Thuế tỉnh tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời ban hành công văn phổ biến các chính sách thuế mới trên cơ sở đó hướng dẫn các trình tự, thủ tục cần thiết giúp người nộp thuế nhanh chóng được hưởng các ưu đãi về thuế.

MINH HƯƠNG

Hỗ trợ 65.000 đồng/ha kinh phí mua thuốc diệt chuột

Để hạn chế thiệt hại do chuột gây ra đối với sản xuất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch thực hiện chiến dịch diệt chuột năm 2022. Theo đó, đối với biện pháp thủ công, biện pháp sinh học, thực hiện chiến dịch với quy mô toàn tỉnh khi đổ ải vụ xuân năm 2022 và giữa hai vụ lúa xuân và lúa mùa, đồng thời phát động nông dân thực hiện diệt chuột đều khắp, thường xuyên, liên tục thời gian trong năm. Đối với biện pháp hóa học: trên cây màu xuân 2022 đặt bà thuốc chuột từ khi gieo trồng đến ngày

10/2/2022, trên lúa xuân 2022 tập trung đặt bà từ ngày 10/1 - 25/1/2022, trên cây màu hè năm 2022 đặt bà từ cuối tháng 4/2022, trên lúa mùa 2022 đặt bà khi gieo cấy xong từ cuối tháng 7 đến ngày 5/8/2022, trên cây vụ đông cần tập trung diệt chuột ngay khi gieo trồng cuối tháng 10, đầu tháng 11/2022. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo các địa phương sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Bromadiolone (min 97%); Warfarin; Alkaloid (chiết xuất bằng nước từ cây lá ngón)... ít độc hại với người và môi trường.

Nghiêm cấm việc dùng điện lưới, kích điện để tổ chức đánh chuột và các biện pháp gây nguy hiểm cho người, vật nuôi; thủ gom, tiêu hủy xác chuột kịp thời, bảo đảm vệ sinh môi trường, nhất là trong các cao điểm diệt chuột.

Tính trích ngân sách hỗ trợ kinh phí mua thuốc diệt chuột với định mức khoảng 65.000 đồng/ha để tổ chức đánh chuột tập trung một lần trên phạm vi toàn tỉnh vào thời kỳ đổ ải (từ ngày 10 - 25/1/2022) cho toàn bộ diện tích gieo cấy lúa xuân và cây màu xuân.

NGÂN HUYNH

THU THỦY